



## สกัตรถบรรทุกน้ำหนักเกิน@หนองบัวลำภู

- ทล.ลุยเปิดสถานีตรวจสอบปี65
- ทั่วประเทศสืบล้อแหกกฏ 2,796 คัน

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่า สำนักงานควบคุม น้ำหนักยานพาหนะ (สคน.) ร่วมกับ แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการสถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 210 ตอน หนองบัวลำภู-นาคำไฮ จ.หนองบัวลำภู ซึ่งขณะนี้ผู้รับจ้างกำลังเข้าพื้นที่ก่อสร้าง โดยโครงการดังกล่าวเริ่มต้น สัญญาวันที่ 30 ม.ค.64 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 24 ม.ค.65 ใช้เวลาก่อสร้าง 360 วัน คาดว่าก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 65 จะถือเป็นสถานีตรวจสอบน้ำหนักแห่งแรกของ จ.หนองบัวลำภู

รายงานข่าวจาก ทล. แจ้งต่อว่า ที่ผ่านมากว่าในพื้นที่ จ.หนองบัวลำภู มีการร้องเรียนจากประชาชนผู้ใช้ทางเข้ามาจำนวนมาก มีรถบรรทุกน้ำหนักเกินกว่ากฎหมายกำหนดแอบลักลอบใช้เส้นทาง โดยเฉพาะรถขนส่งสินค้าที่มีน้ำหนักมาก ประเภทวัสดุก่อสร้าง หิน ดินและทราย ส่งผลให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน อีกทั้งยังทำให้ถนน

ชำรุดเร็วกว่าปกติด้วย ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า ปีงบประมาณ 63-64 มีรถบรรทุกกระทำผิด 18 คัน โดยลงโทษตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ทั้งนี้ต้องยอมรับว่าเจ้าหน้าที่มีจำกัด จึงยากต่อการตรวจจับรถบรรทุกน้ำหนักเกินให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ จึงเชื่อว่าเมื่อเปิดให้บริการสถานีตรวจสอบน้ำหนักแล้ว จะช่วยลดปัญหาการบรรทุกน้ำหนักเกินบนถนน ผู้ใช้ทางปลอดภัย ไม่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุรุนแรงบนถนน และถนนไม่พังเสียหายกว่าที่กำหนด รวมทั้งข้อร้องเรียนจากผู้ทางจะลดลงด้วย

รายงานข่าวจาก ทล. แจ้งอีกว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ยังได้ตรวจสอบความเหมาะสมของพื้นที่ที่จะใช้ก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักแห่งที่ 2 และจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) หนองบัวลำภู บนทางหลวงหมายเลข 210 ตอนแยกสาย 2 (แก่น้อย)-แยกไปศรีบุญเรือง กม. 22+022-กม.22+122 เบื้องต้นพบว่า พื้นที่ไม่เหมาะสมและไม่คุ้มค่า เนื่องจากปริมาณรถบรรทุกยังไม่มาก และรถบรรทุก



น้ำหนักเกินสามารถหลบเลี่ยงเส้นทางอื่นได้ เช่น ถนนของกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดังนั้นต้องบูรณาการร่วมกับ ทช. ด้วยการส่งเจ้าหน้าที่คุมตรวจเส้นทางที่ได้รับร้องเรียน โดยให้รถบรรทุกเข้าซึ่งที่หน่วยตรวจสอบน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่ (Spot Check) แทน

รายงานข่าวจาก ทล. ชัย

แจ้งถึงผลการตรวจสอบรถบรรทุกน้ำหนักเกินกว่ากฎหมายกำหนดบนถนนทางหลวง ปีงบประมาณ 63 (1 ต.ค.62-30 ก.ย. 63) ด้วยว่า มีการตรวจหลักล้านคัน พบรถบรรทุกกระทำผิด 2,796 คัน แบ่งเป็น สถานีตรวจสอบน้ำหนัก 1,597 คัน และหน่วยตรวจสอบน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่ 1,199 คัน ซึ่งรถบรรทุกที่ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ.